



๔ พฤษภาคม วันจักรีมงคล

เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐
แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย

Library News Online

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

CONTENT สารบัญ

๐๑ - เรื่องเล่าจากปก , ๐๒ - บริการวิชาการ, ๐๓ - สถิติและการเข้าใช้บริการ

วันฉัตรมงคล และ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๖ รัชกาล



พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๖ รัชกาล
บนซ้าย : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พุทธศักราช ๒๓๙๔
บนกลาง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พุทธศักราช ๒๔๑๖
(บรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา
๒๐ พรรษา ทรงบรรลุนิติภาวะ ไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน)
บนขวา : พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พุทธศักราช ๒๔๕๔
(บรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ เป็นการเฉลิมฉลอง และให้นำ
ประเทศที่มีสัมพันธภาพกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์
ล่างซ้าย : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พุทธศักราช ๒๔๖๙
ล่างกลาง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พุทธศักราช ๒๔๙๓
ล่างขวา : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
มกุฎราชกุมารวชิราวุธเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ที่มา : <https://www.facebook.com/โบราณนานมา>

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลวชิราวุธ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ดำรงพระอิสริยยศเป็น "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ครั้งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้น ทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทางราชการถือเป็นวันหยุด ตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 หลังจากรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทางรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลง

เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง การพระราชพิธีขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปีถัดไปถือວ່ว่าเป็นวันฉัตรมงคล

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า **"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"** ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

สามารถรับชมประวัติความเป็นมาของวันฉัตรมงคล ธรรมเนียมสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ พระราชวงศ์และขุนนางตระหนักถึงความสำคัญในการราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ เพิ่มเติมได้ที่ <https://www.facebook.com/LibArit>

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้าน “สำนักงานสีเขียว (Green Office)”



เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และบุคลากร สถาบันวิจัยฯ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้าน “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในการเข้าสู่มาตรฐาน Green Office และเพื่อลดการใช้พลังงาน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ปวยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.มธุรสปราบไพบรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ที่รับผิดชอบในแต่ละหมวดให้การต้อนรับ

ซึ่งการแลกเปลี่ยนเป็นการแนะนำแนวทางการปฏิบัติพร้อมหลักเกณฑ์ในการประเมินทั้ง 6 หมวด โดยบุคลากรที่ดำเนินการของแต่ละหมวด การศึกษาดูงานพื้นที่และการพูดคุยซักถามกันในเรื่องต่าง ๆ กับผู้ปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเรื่องสำนักงานสีเขียวจากการเห็นสถานที่จริง เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับสถาบันวิจัยฯ ต่อไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว จึงกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

1. กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานห้องสมุด รวมถึงกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว โดยติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน มาตรการ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกณฑ์สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวอย่างเคร่งครัด
3. ให้บริการสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
5. ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
6. ควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษจากการจัดการของเสีย การจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
7. การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้บริการองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและทำการชดเชยคาร์บอนในระดับองค์กรและระดับบุคคล
9. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สถิติการเข้าใช้บริการและช่องทางการติดต่อ



สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ผู้เข้าใช้บริการ	112 คน
ผู้ใช้บริการ ยืม - คืน	- คน
ผู้ใช้บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	4 ฉบับ
จำนวนการใช้หนังสือ	795 เล่ม
การใช้การบริการออนไลน์ห้องสมุด	4,977 ครั้ง
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์	16,649 คน

ช่องทางการติดต่อ



38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวิ่ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000



032 - 708 609



032 - 708 656



website : <http://arit.pbru.ac.th>



e - mail : library_office@mail.pbru.ac.th



facebook : www.facebook.com/libpbru



@944tkcpj